



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมเปิดพยาบาล

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) พร้อมเปิดสถานพยาบาลหวังวิชาชีพพยาบาลกระจายสู่ท้องถิ่น แก้ปัญหาความขาดแคลนพยาบาล ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและสนใจเป็นอย่างมากทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและในประเทศที่กำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยการขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมานาน และปัจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด ในปี 2549 ประเทศไทยต้องการพยาบาลวิชาชีพในประเทศถึง 129,379 คน เพื่อให้เพียงพอต่อการดูแลประชาชน 500 คนต่อพยาบาลวิชาชีพ 1 คน แต่ปัจจุบันมีพยาบาลเพียง 106,191 คน ซึ่งยังขาดพยาบาลกว่าสองหมื่นคน นอกจากนี้ปัญหาการกระจายพยาบาลวิชาชีพที่ไม่สอดคล้องแล้ว พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทำให้การดูแลประชาชนที่ต้องการเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ทาง มฟล. จึงเล็งและตระหนัก ถึง ความสำเร็จเป็นอย่างมาก และตั้งใจจะจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ขึ้น ในปีการศึกษา 2550 นี้ เพื่อจะได้เป็นแหล่งผลิตบุคลากรพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไป

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดข้อตกลงในการร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพสาขาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีคุณธรรมแห่งวิชาชีพในปริมาณที่เพียงพอต่อการจัดระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือตอนบน โดยให้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นโรงพยาบาลหลัก ตลอดจนโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นเครือข่ายร่วมผลิต พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อทำหน้าที่สถาบันร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะร่วมกันดูแลสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ทำหน้าที่สอนในแหล่งฝึกปฏิบัติให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นด้านวิชาการและคุณวุฒิ ตลอดจนตำแหน่งหน้าที่

ด้านรองศาสตราจารย์นริศวรรณ จินตกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาความสัมพันธ์ภายนอกของ มฟล. ได้ดำเนิน



การประชุมกันถึงเรื่องที่จะเปิดสำนักวิชาแพทยขึ้นตั้งตั้งแต่ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข หรือแผนการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทจากการจัดตั้งคณะแพทย์ใหม่จำนวน 7 แห่งด้วยกัน คือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ม.บูรพา ม.เกษตรศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.นราธิวาส ราชนครินทร์ โดย ม.แม่ฟ้าหลวง จะเป็นแห่งที่ 8 ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ปัจจุบัน มฟล.ได้เปิดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อปี 2548 และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในกรณีนี้จะช่วยในการพัฒนาด้านการศึกษาและวิจัย พัฒนาด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 4549 ที่ผ่านมา และในปี 2553 - 2554 ที่จะถึงนี้จะเปิดสำนักงานวิชาแพทย์ศาสตร์ได้ที่ มฟล.

การเรียนพยาบาลที่ มฟล. จะมุ่งสอนให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถทำงานในบทบาทของตนเองได้ เน้นให้ช่วยเหลือบุคคลและครอบครัว ชุมชน ตลอดจนถึงบุคคลใกล้ชิด การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคภัย การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ หรือผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้าย สำหรับบุคคลที่สนใจในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มฟล. โทร.0-5391-6103 - 4 หรือที่เว็บไซต์ www.mfu.ac.th